

**TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQ, CÁC BAN HĐND,  
CÁC ĐẠI BIỂU TẠI KỲ HỌP THỨ 9 HĐND HUYỆN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT**  
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày /12/2022 của UBND huyện)

TT	Lĩnh vực; Nội dung	Ghi chú
1	<b>Nông nghiệp và PTNT</b>	
	<p><b>1. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến kênh đê tả Lái Nghiên (đoạn từ dốc đê thuộc thôn Đồng Xuân, xã Nghĩa Trung đi thành phố Bắc Giang). Do hiện nay, tuyến kênh nay đã xuống cấp, bề mặt lồi lõm, dạn nứt.</b></p> <p>Đối với nội dung trên, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế làm việc với UBND xã Nghĩa Trung kiểm tra, báo cáo kết quả cụ thể: Ngày 09/11/2022, UBND xã Nghĩa Trung đã ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đê từ ngã ba đê Lái Nghiên đi thành phố Bắc Giang với tổng chiều dài 0,8km dự án đang thi công, dự kiến đến cuối tháng 12/2022 sẽ hoàn thành.</p> <p><b>2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Chương trình sản phẩm OCOP và hoàn thiện hệ thống tư vấn về chương trình, sản phẩm; làm tốt chính sách hỗ trợ sản phẩm, sản xuất theo Chương trình OCOP để gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với thương mại dịch vụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.</b></p> <p>- Về công tác tuyên truyền: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Chương trình OCOP trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở; hàng năm có xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện triển khai, phổ biến tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn; đồng thời phòng kinh tế và hội nông dân huyện đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho 100% các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình về các nội dung phát triển sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá theo các tiêu chí đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP.</p> <p>- Về hoàn thiện hệ thống tư vấn về chương trình, sản phẩm...: Hệ thống tư vấn về thực hiện chương trình OCOP từ tỉnh đến huyện đã được thành lập, thường xuyên được kiện toàn theo chỉ đạo của Trung</p>	

ương, cụ thể ở tỉnh có tổ tư vấn của tỉnh (là các chuyên gia, nhà khoa học), ngay từ đầu năm các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP đã được các cán bộ tư vấn của tỉnh trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cơ sở thực hiện các bước trong chu trình OCOP, hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình; ở huyện thành lập Hội đồng, tổ giúp việc hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và kế hoạch đánh giá phân hạng sản phẩm, thường xuyên hướng dẫn các chủ thể thực hiện các bước trong chu trình, hoàn thiện hồ sơ; nhất là từ năm 2022, Hội nông dân các cấp trực tiếp tham gia tuyên truyền, tư vấn cho các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP; hàng năm định kỳ đánh giá, phân hạng sản phẩm làm 02 đợt, tháng 7, tháng 11 ở cấp huyện và chọn các sản phẩm đủ điểm từ 3 sao trở lên tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh.

Hiện nay không có các chính sách trực tiếp hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP mà chủ yếu là thực hiện lồng ghép các chính sách từ các chương trình khác, các chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời tới các địa phương; các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể đưa các sản phẩm OCOP đi trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm tại các hội chợ ở trong và ngoài huyện, hướng dẫn các chủ thể đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như Voso, Postmart..., các sản phẩm OCOP có đủ các điều kiện về chất lượng an toàn thực phẩm để tiêu thụ sản phẩm nên việc tiêu thụ ngày càng thuận lợi nâng cao giá trị sản phẩm.

**3. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo nhà thầu đang thi công nâng cấp tuyến Kênh 3, xã Việt Tiến khắc phục ngay tình trạng cốt đáy mương thấp hơn so với nền ruộng nên không lấy được nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục kè tuyến Kênh này để không làm ảnh hưởng đến việc đầu tư các tuyến đường giao thông lân cận trên địa bàn xã.**

Ngày 21/11/2022, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản số 3946/UBND-KT về việc đề nghị phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Việt Tiến, trong đó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Việt Yên kiểm tra hiện trạng công trình trên và có giải pháp kỹ thuật để khắc phục nếu chưa phù hợp.

2

### **Tài nguyên và Môi trường**

**1. Đề nghị UBND nghiên cứu, có giải pháp đối với nhiều diện tích đất nông nghiệp đã được thu hồi để thực hiện các dự án nhưng đến nay vẫn bị bỏ hoang quá lâu, gây lãng phí trong khi nhiều người dân vẫn có nhu cầu sản xuất nông nghiệp thì không còn ruộng (Tăng Tiến, Ninh Sơn, Vân Trung...).**

Theo quy định tại Điều 132 Luật Đất đai năm 2013; Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định đưa phần diện tích đất đã thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung vào quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, thị trấn. Yêu cầu UBND xã, thị trấn quản lý chặt chẽ quỹ đất công trên địa bàn và cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê theo đúng quy định nhằm tránh lãng phí.

**2. Đề nghị UBND huyện tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đất, rừng trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp GCNQSD đất cho người dân.**

Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đất, rừng: Luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo<sup>1</sup> các phòng, ban chuyên môn liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đất và phát triển rừng trên địa bàn huyện. Tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 1.175,64 ha đất có rừng và 24,76 ha đất chưa có rừng, tăng 4,72ha so với năm 2020, trong đó diện tích đất rừng phòng hộ trồng thêm 4,34ha; công tác quản lý tài nguyên và môi trường nói chung và công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đất, rừng nói riêng dần đi vào nền nếp.

Công tác cấp GCNQSD đất: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo phải tăng cường, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất cho người dân; kịp thời cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện đã cấp 1.901 giấy trong đó cấp đổi 245 giấy, cấp đổi sau đo đạc 764 giấy và cấp lần đầu 892 giấy và đang tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã thị trấn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, đơn vị tư vấn tập trung cao để hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSD đất cho người dân đảm bảo đúng quy định.

**3. Đề nghị UBND yêu cầu chủ đầu tư dự án chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công các hạng mục của dự án đường vành đai 4 qua địa bàn xã Ninh Sơn.**

Đối với nội dung trên, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND xã Ninh Sơn, Ban QLDA ĐTXD các CTGT, NN tỉnh (chủ đầu tư) và đơn vị thi công, kết quả cụ thể:

<sup>1</sup> Công văn số 276/UBND-TNMT ngày 25/01/2022 về việc tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công văn số 1239/UBND-TNMT ngày 29/04/2022 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2022; kế hoạch PCCCR...

	<p>- Về việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ GPMB: Khi thực hiện dự án đường vành đai 4 qua địa bàn xã Ninh Sơn đơn vị tư vấn đã phối hợp với ban lãnh đạo thôn và UBND xã đo đạc, kiểm đếm tài sản, lập phương án bồi thường để chi trả cho các hộ theo quy định.</p> <p>- Về việc thi công các hạng mục công trình: Trong quá trình thi công thực hiện dự án đường vành đai 4 qua địa phận xã Ninh Sơn một số công trình của một số hộ dân đã bị ảnh hưởng bởi dự án. Ngay sau đó, Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã phối hợp với UBND xã Ninh Sơn và hộ gia đình kiểm tra, đánh giá hiện trạng, thống nhất mức độ ảnh hưởng trong quá trình thi công và đã chi trả tiền cho các hộ bị ảnh hưởng. (UBND xã và đơn vị thi công có biên bản làm việc với từng hộ gia đình bị ảnh hưởng).</p>	
3	<p><b>Kinh tế và Hạ tầng</b></p>	
	<p><b>1. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát, bổ sung các gờ giảm tốc trước khu vực cổng trường Tiểu học và THCS xã Hồng Thái để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các cháu học sinh.</b></p> <p>Đối với nội dung trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, khảo sát thực tế và lập dự toán, sử dụng kinh sự nghiệp giao thông năm 2022 để thực hiện lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo và gờ giảm tốc tại khu vực công dân có ý kiến để đảm bảo ATGT, đến nay đã thực hiện lắp đặt xong.</p> <p><b>2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, điều chỉnh hệ thống tiêu thoát nước KĐT Đình Trám – Sen Hồ (thuộc địa phận thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái) để đảm bảo việc tiêu thoát nước, tránh ngập úng khi có mưa to ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân. Vì sau mỗi trận mưa to, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập úng.</b></p> <p>Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả cụ thể: hệ thống tiêu thoát nước của dự án Khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ đảm bảo kết nối phù hợp với hệ thống thoát nước lân cận. Hiện nay, dự án đang trong quá trình triển khai thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án do vậy hệ thống thoát nước chưa được thi công hoàn thiện dẫn đến khi có mưa to gây ách tắc cục bộ. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, UBND xã Hồng Thái và Chủ đầu tư khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ tổ chức khơi thông dòng chảy để đảm bảo việc tiêu thoát nước, không làm ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân khu vực này.</p>	

	<p><b>3. Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo sớm triển khai quy hoạch khu nghĩa trang tập trung cho nhân dân các TDP Hoàng Mai 1, 2, 3, thị trấn Nénh để các hộ di dời các ngôi mộ thuộc các dự án triển khai trên địa bàn thị trấn Nénh (đặc biệt là Dự án Khu B-KĐT Đình Trám – Sen Hồ).</b></p> <p>Trong quá trình lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng cạn, thương mại dịch vụ Logistics hỗn hợp, đô thị Sen Hồ, huyện Việt Yên (<i>thuộc địa giới của xã Hồng Thái và thị trấn Nénh, trong đó có diện tích đất của thôn Hoàng Mai trước đây, nay là tổ dân phố Hoàng Mai 1,2,3</i>), Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND xã Hồng Thái và thị trấn Nénh đề xuất bố trí <b>52.191m<sup>2</sup></b> đất nghĩa trang trong Đồ án (<i>trong đó dự kiến thị trấn Nénh khoảng 3ha</i>) và đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 16/5/2022.</p> <p><b>4. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo xử lý rác thải xây dựng trên địa bàn huyện. Vì hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai rất nhiều dự án, công trình từ đó sẽ có lượng rác thải xây dựng không nhỏ thải ra môi trường, trên các công trình xây dựng nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.</b></p> <p>Đối với các dự án công trình xây dựng đã lâu, không còn giá trị sử dụng. UBND huyện giao cho Phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức thanh lý tài sản, sau khi lựa chọn nhà thầu tháo dỡ, vật liệu thừa được đơn vị tháo dỡ ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng xử lý chất thải xây dựng theo quy định của pháp luật.</p> <p>Đối với các dự án công trình mới triển khai, Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý chất thải theo nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường đảm bảo theo đúng quy định.</p>	
4	<p><b>Tài chính – Kế hoạch</b></p>	
	<p><b>1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí kinh phí hỗ trợ tối thiểu 10 triệu đồng/năm/xã phục vụ cho hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng (theo quy định tại điểm a, khoản 5, điều 90, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP)</b></p> <p>Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 13, Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh, theo đó kinh phí chi cho hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng của cấp xã đã được cấp trong định mức khoán chi hoạt động thường xuyên</p>	

của các xã, thị trấn. Đồng thời đã được UBND huyện bố trí trong dự toán giao đầu năm đảm bảo theo đúng quy định.

**2. Cử tri thị trấn Bích Động phản ánh: Qua theo dõi hiện nay hầu hết các lớp học ở bậc học Mầm non và Tiểu học trên địa bàn thị trấn Bích Động đều vượt số học sinh theo qui định; khi Ban đại diện hội cha mẹ học sinh làm việc và phản ánh kiến nghị với Ban giám hiệu các nhà trường thì được biết do thiếu phòng học nên phải bố trí đông học sinh hơn so qui định. Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết.**

Việc số học sinh bình quân trên lớp lớn hơn so với quy định do việc di dân cơ học trên địa bàn thị trấn tăng nhanh dẫn đến việc phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục chưa bắt kịp. Trong năm 2022: UBND thị trấn Bích Động đã tiến hành cải tạo Trường THCS Bích Sơn (đầu tư mới nhà lớp học 3 tầng 9 phòng); trường THCS Thân Nhân Trung (cải tạo sửa chữa 6 phòng học + phòng chức năng); trường Tiểu học Bích Động (3 tầng 9 phòng); trường Tiểu học Bích Sơn (sửa chữa nhà ăn, cải tạo nhà vệ sinh, trạm biến áp); trường Mầm non Họa My (Xây mới nhà lớp học, nhà hiệu bộ..); trường Mầm non Dục Quang (Cải tạo, sửa chữa...) để cơ bản đáp ứng nhu cầu về lớp học cho các nhà trường.

**3. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư, mở thêm 01 tuyến đường trục chính ngoài khu dân cư hiện hữu của thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn. Tuyến đường này song song với trục đường chính mà thôn đang sử dụng đã xuống cấp và không thể mở rộng.**

Hiện trạng thôn Kim Sơn đang có 01 tuyến đường trục thôn bằng bê tông với chiều dài 2.3km, bề mặt 3.5m và không thể mở rộng đường do hai bên dân cư đã xây các công trình kiên cố. Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện Việt Yên về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Đề án hỗ trợ mở rộng cải tạo, nâng cấp đường trục thôn, TDP, đường ngõ xóm trên địa bàn huyện năm 2022, BLĐ thôn Kim Sơn đã đăng ký thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường ngoài khu dân cư theo ý kiến của cử tri với chiều dài 1.250m, bề mặt bê tông là 5.0 m song song với đường trục thôn. Đến nay đã bê tông hóa được hơn 790m và đang tiếp tục thực hiện bê tông hóa theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/7/2022.

5

Y tế

**Hiện nay trong nước đã xuất hiện biến thể phụ BA.5 của Omicron. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho những nhóm, đối tượng**

**có nguy cơ cao đúng lịch, đủ liều, nhất là trẻ em đảm bảo tỷ lệ 100 % trước khi bước vào năm học mới. Chỉ đạo, rà soát các Trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ huyện đến cơ sở để có giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm trong điều kiện ngân sách còn khó khăn.**

- Về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng: UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Đến nay, cơ bản các đối tượng từ 5 tuổi trở lên đã được tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ từ trên 95% trở lên; trong đó tỷ lệ tiêm mũi 4 của nhóm đối tượng ưu tiên đạt trên 100%.<sup>2</sup> Hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn, Trung tâm y tế huyện tiêm hết số liều vắc xin phòng COVID-19 đã được phân bổ cho các nhóm đối tượng (Người lớn 246 liều, Trẻ em 650 liều). Rà soát tổng hợp đối tượng, lập dự trù nhu cầu vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo rà soát trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch, Ngày 06/7/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành công văn số 2102/UBND-YT chỉ đạo thực hiện việc kiểm kê toàn bộ trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch tại các cơ quan: Phòng Y tế, Ban chỉ huy quân sự, Trung tâm y tế huyện và 17 xã, thị trấn. Ngày 21/7/2022, Phòng Y tế huyện đã ban hành báo cáo số 85/BC-PYT gửi UBND huyện. (có biểu kèm theo). Trong 6 tháng cuối năm 2022, các trang thiết bị vật tư y tế... phục vụ phòng chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết đều được sử dụng từ nguồn tồn hiện có, không phải mua mới; không sử dụng đến nguồn ngân sách huyện và ngân sách xã.

<sup>2</sup> Kết quả tiêm đến hết ngày 10/11/2022 (1) Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Lũy kế kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19: Mũi 1: 27.869 trẻ đạt 100,3%; mũi 2: 26.727 đạt 96,16%. (2) Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: Số trẻ em từ 12-15 tuổi được tiêm Mũi 1: 9930/9431 = 105,3%; Mũi 2: 9676; từ 15-17 tuổi: Mũi 1: 6661; Mũi 2: 6671. Số trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm Mũi 3: 15.140 đạt 100,24%. (3) Số người dân trên ≥18 tiêm mũi 1: 138.480/138.408 = 100,05%; mũi 2: 138.749/138.408 = 100,25%; Mũi 3: 138.561/138.408 = 100,08 %; Mũi 4 đối tượng ưu tiên 66.242/62.680 đạt 105,68%/(tỷ lệ tiêm mũi 4 đối tượng ≥18 tuổi đạt 47,86% của nhóm). Tính đến hết ngày 10/11/2022 kết quả tiêm vắc xin cho nhóm trẻ đủ 5 đến dưới 12 tuổi Mũi 2 chưa đạt 100 %, nguyên nhân do ở huyện có 600 trẻ em đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna, do Sở y tế tỉnh Bắc Giang chưa nhận được vắc xin cùng loại trên từ trung ương, nên tỷ lệ tiêm mũi 2 cho nhóm đối tượng trẻ chưa đạt chỉ tiêu đề ra

